

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN THANH XUÂN
TRƯỜNG MẦM NON TRÀNG AN



**BÀI DỰ THI
CUỘC THI VIẾT VỀ
GƯƠNG ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN, NGƯỜI TỐT,
VIỆC TỐT TRONG PHONG TRÀO THI ĐUA
“DẠY TỐT, HỌC TỐT”, “ĐỔI MỚI, SÁNG TẠO
TRONG DẠY VÀ HỌC” NGÀNH GDĐT HÀ NỘI
NĂM HỌC 2022-2023**

Thông tin tác giả: Họ và tên : Bùi Thị Thủy

Năm sinh : 1974

Trường : Trường Mầm non Tràng An

Điện thoại: 0983983274

Thông tin nhân vật:

Họ và tên : Vũ Mai Dung

Địa chỉ : Trường mầm non Tràng An

Điện thoại: 0914879448

Thanh Xuân, tháng 4/2023

BÀI DỰ THI TẤM GƯƠNG NGƯỜI TỐT VIỆC TỐT CÔ GIÁO VŨ MAI DUNG – PHÓ HIỆU TRƯỞNG - CẦN CÙ - SÁNG TẠO

- Trong sự nghiệp trồng người có rất nhiều cô giáo, cán bộ quản lý tâm huyết, cả cuộc đời cống hiến và sáng tạo để đổi mới và xây dựng những chương trình giáo dục bổ ích cho thế hệ tương lai của đất nước. Một trong những tấm gương điển hình người tốt việc tốt đây chính là cô giáo Vũ Mai Dung – Phó hiệu trưởng trường Mầm Non Tràng An, một cán bộ quản lý năng động, sáng tạo, luôn tận tâm với nghề. Cô đã có rất nhiều thành tích trong sự nghiệp trồng người, được bạn bè - đồng nghiệp, các bậc phụ huynh, học sinh tin tưởng và yêu mến.



Cô Vũ Mai Dung cùng ban giám hiệu nhà trường

Có rất nhiều lời khen ngợi, có rất nhiều minh chứng công nhận và có cả những tình cảm tốt đẹp của tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên trường mầm non Tràng An chúng tôi giành cho tấm gương sáng về đạo đức, trách nhiệm và sự tận tâm với nghề của cô giáo Vũ Mai Dung - Phó hiệu trưởng nhà trường. Đó là những nhận định của tất cả những ai đã được làm việc, được tiếp xúc với cô – cô Vũ Mai Dung



Cô Dung cùng đồng nghiệp thảo luận chuyên môn

Bao nhiêu năm gắn bó với sự nghiệp trồng người, từ một cô giáo trẻ còn nhiều bỡ ngỡ đến nay trở thành một cán bộ quản lý giỏi là cả quá trình phấn đấu, nỗ lực không ngừng nghỉ của cô. Tốt nghiệp khoa Giáo dục mầm non Trường Cao Đẳng Sư Phạm Hà Nội, sau nhiều năm rèn luyện và phấn đấu với vị trí giáo viên, tổ trưởng chuyên môn. Năm 2018 cô đã được bổ nhiệm làm Phó hiệu trưởng trường Mầm Non Tràng An. Dù ở cương vị nào, cô cũng luôn tích cực học hỏi, trau dồi kiến thức, tích lũy kinh nghiệm, cùng tập thể cán bộ, giáo viên tìm giải pháp thực hiện tốt các cuộc vận động lớn, các phong trào thi đua của ngành và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Càng nhận được sự yêu mến, tin tưởng của lãnh đạo, của phụ huynh bao nhiêu thì trách nhiệm, thời gian, công sức, trí tuệ của cô dành cho tập thể càng nhiều bấy nhiêu. Tôi và tập thể giáo viên trong trường hiểu rất hiểu điều đó và thầm nhắc nhở chính bản thân mình phải cố gắng hơn nữa để cùng xây dựng ước mơ của cô, cũng như ước mơ của chúng tôi và sự tin tưởng của ban lãnh đạo với mục tiêu xây dựng trường mầm non Tràng An theo mô hình "**Trường mầm non Công lập Chất lượng cao**" theo các tiêu chí do UBND Quận ban hành, từng bước đáp ứng nhu cầu giáo dục chất lượng cao của toàn xã hội.



Cô Dung tặng hoa cho giáo viên đạt giải thành phố

Trường mầm non Tràng An luôn là trường đi đầu áp dụng nhiều mô hình mới đòi hỏi người quản lý phải có bản lĩnh, tận tụy, năng động và sáng tạo để đứng đầu dẫn dắt tập thể. Mặc dù được các cấp lãnh đạo Quận Thanh Xuân quan tâm và tạo điều kiện hết sức, song với sự đòi hỏi của xã hội thì khó khăn cũng rất nhiều. Là người lãnh đạo, cô luôn trăn trở suy nghĩ, tìm cách khắc phục. Cô chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương về biện pháp phát triển giáo dục mầm non, mặt khác, cô tranh thủ sự quan tâm của ban lãnh đạo phòng giáo dục và các ban, ngành, đoàn thể huy động mọi nguồn lực tập trung xây dựng cơ sở vật chất nhà trường. Là người "Hiệu Phó năng động", cô không chỉ góp phần nâng cao chất lượng giáo dục mà cô còn vận động cán bộ giáo viên, các đoàn thể cùng chung tay xây dựng cảnh quan của trường, làm cho diện mạo của ngôi trường ngày một khang trang, sạch đẹp.



Cô Dung chụp ảnh kỷ niệm với lớp MGB 3

Mọi công việc dù vất vả dù khó khăn cô vẫn là người tiên phong, gương mẫu đi đầu để làm tấm gương sáng cho cán bộ giáo viên nhân viên trong trường noi theo. Mọi vấn đề dù to dù nhỏ đều có thể tìm đến cô, để trò chuyện, tâm sự, để lắng nghe sự tư vấn của một người giàu kinh nghiệm luôn sẵn lòng chia sẻ với mọi người. Ngay cả những lúc mệt mỏi, lo lắng, suy nghĩ, băn khoăn trong cuộc sống các bạn trẻ cũng có thể tìm cô để tâm sự, và cô chưa bao giờ từ chối điều đó. Cô sẵn sàng bỏ hàng tiếng sau giờ làm để lắng nghe, đưa ra những lời khuyên vô cùng thấu đáo trong cuộc sống. Với chị em trong trường cô không chỉ là một người quản lý giỏi mà còn như một người chị, một người bạn... Cô thật gần gũi và thân thiện, Mọi công việc trong trường cô luôn là người giám sát và động viên cán bộ giáo viên cùng chung sức, tập chung trí tuệ nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ cũng như giữ vững chữ "Tâm" trong nghề. Có những lần chúng tôi lên tiết hội giảng, hoặc tham gia các hội thi giáo viên dạy giỏi cấp trường, hay cấp Quận cô luôn gợi ý, có những đóng góp xây dựng hay nhất, phù hợp nhất để có những hoạt động mang tính sáng tạo, độc đáo và hiệu quả cao, cô luôn sẵn lòng chia sẻ những kinh nghiệm quý báu mà cô đã đúc kết và học hỏi trong công tác cho các chị em đồng nghiệp, cách dẫn dắt, thu hút trẻ tham gia các hoạt động cùng cô cùng bạn dù chỉ là những trò chơi, hay những câu nói, những tình huống làm sao để cuốn hút trẻ thực sự, để trẻ yêu thích, lắng nghe, hợp tác trong mỗi hoạt động, mỗi tiết học. Cô đã giúp cho chúng tôi hiểu bản thân người giáo viên mầm non ngoài sự ân cần chăm sóc cần có một sự linh hoạt, khéo léo trong mọi cử chỉ, hành động, trong ngữ điệu lời nói đầy cũng là cả một nghệ thuật. Bởi vậy được làm việc với cô, chúng tôi đã học hỏi và từng bước trưởng thành hơn trong chuyên môn nghiệp vụ. Hình ảnh của cô với những việc cô làm, kể từ những hành động nhỏ đều toát lên sự sáng tạo không ngừng nghỉ giúp cho bản thân tôi và những đồng nghiệp khác thêm yêu hơn

cái nghề của mình đã chọn. Cái nghề "Cao quý" nhưng vô cùng gian nan và vất vả. Cô luôn là tấm gương tốt cho tập thể noi theo về đạo đức nghề nghiệp, sự tận tâm, trách nhiệm, sự năng động, sáng tạo và tinh thần cầu tiến, luôn học hỏi không ngừng.



Cô Dung cùng đồng nghiệp

Không những trú trọng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ mà cô cũng là người đi đầu trong việc bồi dưỡng và nâng cao khả năng công nghệ thông tin cho chính bản thân mình và cho toàn thể giáo viên trong giảng dạy. Chị biết rằng khả năng công nghệ thông tin của một số giáo viên còn hạn chế, cô chủ động tổ chức các lớp nhằm bồi dưỡng công nghệ thông tin cho 100% cán bộ giáo viên, nhân viên trong trường được tham gia học tập vào các ngày cuối tuần. Chị tận tình chỉ bảo và nhắc nhở chúng tôi "Mọi kiến thức không bao giờ là thừa các em ạ!" Và thật vậy từ khi trú trọng việc áp dụng công nghệ thông tin vào trong giảng dạy, trong mọi hoạt động những bài giảng, những tiết học của chúng tôi được trẻ và phụ huynh hưởng ứng và thích thú vô cùng. Nhìn những đôi mắt trẻ thơ mở to say sưa, chăm chú nghe cô giảng bài, đó là sự thành công lớn lao mà chúng tôi đền đáp cho sự quan tâm chỉ bảo tận tình của cô!



Cô giáo Vũ Mai Dung trong giờ sinh hoạt chuyên môn

Với cô Vũ Mai Dung, một ngôi trường mạnh cần một tập thể gắn bó đoàn kết, giỏi về chuyên môn, chung một tấm lòng tất cả vì con trẻ. Cô đã cùng tập thể lãnh đạo trường nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ cụ thể: Thông qua các buổi sinh hoạt chuyên môn cô định hướng giúp giáo viên cùng trao đổi kinh nghiệm, đổi mới phương pháp dạy học, cô thường xuyên động viên tinh thần các chị em trong trường, tạo niềm tin đối với các bậc cha mẹ. Do vậy, số trẻ đến lớp ngày một tăng, chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ngày càng tốt hơn.

Vâng! Có thể nói dù ở cương vị nào, từ giáo viên đến cán bộ quản lý cô cũng luôn phấn đấu hết mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Tất cả những thành công của ngày hôm nay đó là sự cố gắng, sự học hỏi, phấn đấu không ngừng nghỉ của của bản thân cô nói riêng và tập thể trường Mầm Non Tràng An. Tôi, cũng như toàn bộ đồng nghiệp khác mỗi khi nhắc đến cô là nhắc đến một tấm gương sáng với sự bản lĩnh, sáng tạo, sự khâm phục và niềm tự hào. Chúng tôi biết rằng sự thành công đó sẽ còn lớn mạnh hơn nữa khi chúng tôi được diu dắt dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn của một người quản lý giỏi, một tấm gương sáng về đạo đức, trách nhiệm và sự tận tâm với nghề của cô.